

# แก้ปัญหาการก่อสร้างขยายถนน4เลน/ทำน้ำทะเลลึกท่วมชุมชน 'ชานาแก' หวังพึ่งรมว.คมนาคม

**นครพนม :** จากกรณีที่มีการก่อสร้างขยายถนน 4 เลน สาย สกลนคร - นาแก - ธาตุพนม ตอน สกลนคร- นาแก ทางหลวงหมายเลข 223 หลังมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ ชุมชน บ้านแสงสว่าง หมู่ 5 กับ บ้านสุขเกษม หมู่ 7 ต.พิमान อ.นาแก จ.นครพนม เนื่องจากมีน้ำทะเลลึกท่วมชุมชนบ้านเรือนสาเหตุเนื่องจากไม่มีการวางแผนระบบระบายน้ำรองรับ

นายกฤษณ์ อินทร์ชำนาญ นายช่างโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงสาย สกลนคร - นาแก - ธาตุพนม ตอน สกลนคร- นาแก ทางหลวงหมายเลข 223 เปิดเผยว่า สำหรับโครงการขยายถนน 4 เลน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วยช่วง ต.พิमान อ.นาแก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และอีกช่วง จาก อ.นาแก เชื่อมรอยต่อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม รวมระยะทาง ประมาณ 15 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 599 ล้านบาท เริ่มสัญญาตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี 2565 สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน 2566 ยอมรับว่าในการออกแบบ และงบประมาณ มีจำนวนจำกัด ใช้งบประมาณเพียงการก่อสร้างขยายถนน แต่ไม่มีงบประมาณในการวางระบบทางเดินและท่อระบายน้ำ เพราะต้องใช้งบประมาณอีกกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติเพิ่มเติม ทำให้ในช่วง พื้นที่ ต.พิमान อ.นาแก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ติดกับชุมชน ได้รับผลกระทบ

เพราะไม่มีทางระบายน้ำ

ส่วนนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกอบต.พิमान กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกรมทางหลวงที่มีโครงการมาพัฒนาขยายเส้นทางจราจร 4 เลน เพื่อลดปัญหาการจราจรและพัฒนาด้านการขนส่ง แต่ปัญหาสำคัญที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบตามมา คือในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน มีชุมชน บ้านแสงสว่าง หมู่ 5 กับบ้านสุขเกษม หมู่ 7 ต.พิमान อ.นาแก จ.นครพนม พอมีฝนตกลงมา ทำให้มีน้ำทะเลลึกท่วมชุมชนบ้านเรือน ถนนกลายเป็นคลองส่งน้ำ ระดับน้ำท่วมขัง 20 -30 เซนติเมตร ทะลักเข้าบ้านเรือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดกับถนน จึงนำเสนอปัญหาไปยังกรมทางหลวง เร่งดำเนินการแก้ไข ช่วงระหว่างการก่อสร้าง เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากนายช่างโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบวางแผนแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน

“ส่วนในระยะยาวฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตรวจสอบกำชับการดำเนินการออกแบบก่อสร้างถนนขยายทางหลวง จะต้องมีการออกแบบที่สอดคล้องความเป็นจริง เป็นแบบที่รัดกุม คำนึงถึงผลกระทบกับชุมชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง และขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก่อนดำเนินการ” นายกอบต.พิमान กล่าว